



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง องค์กรรักโลก รักสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยนโยบายระดับประเทศสำหรับการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal ; SDGs) (เป้าหมายที่ ๑๑) ประเด็นลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียทุกประเภท ภายในปี ๒๕๗๓ นำมาซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขภาวะมลพิษจากขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเดือดร้อนและสุขภาพอนามัยของประชาชน และเป็นแนวปฏิบัติในการลดและคัดแยกขยะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยยึดถือมาตรการตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศนโยบายองค์กรรักโลก รักสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐในการลด คัดแยกและจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ภายใต้นโยบายการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดี Organization Governance (OG) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานโครงการ องค์กรรักโลก รักสิ่งแวดล้อม และขอให้ทุกหน่วยงาน บุคลากร ดำเนินการ ดังนี้

๑. ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมสร้างความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดการสร้างขยะ การแยกทิ้งตามประเภท และการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม ให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน ซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่อง จริงจังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๒. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแยกทิ้ง จัดการขยะอย่างเหมาะสม ตามหลักวิชาการ ได้แก่ ๓R คือ Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ส่งเสริมปฏิบัติอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และแบบอย่างที่น่าไปเชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้

๓. ส่งเสริมกลไกและระบบการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากร

๔. สนับสนุนการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น การลดการใช้พลังงาน ลดการปลดปล่อยมลพิษ เป็นต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไกรสร โตทับเที่ยง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑

จังหวัดนครศรีธรรมราช